

THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG HIẾN VÀ XÂY DỰNG NÉT ĐẸP KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH

HO CHI MINH CITY YOUTH CONTRIBUTE AND BUILD THE BEAUTY OF HO CHI MINH CULTURAL SPACE

Nguyễn Thị Ngọc Mai*

Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam¹

*Tác giả liên hệ / Corresponding author: maingoc062024@gmail.com

(Nhận bài / Received: 17/6/2024; Sửa bài / Revised: 19/8/2024; Chấp nhận đăng / Accepted: 22/8/2024)

Tóm tắt - Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) được vinh dự mang tên vị Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là vinh dự, niềm tự hào và trách nhiệm đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM trong xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Thành phố này. Từ đó, TP. HCM cần có sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là thế hệ thanh niên giữ vai trò nòng cốt. Thế hệ thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, được sống và cống hiến hết mình đối với Tổ quốc. Với sức trẻ, sự quyết tâm, khao khát vươn lên của thanh niên, xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh nơi đây sẽ làm cho nét đẹp văn hoá ấy thấm sâu hơn nữa vào người dân thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Từ khóa - Thanh niên; cống hiến; xây dựng; Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

1. Đặt vấn đề

Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là đô thị đặc biệt với dân số hơn 10 triệu dân, có thể xếp vào dạng siêu đô thị theo chuẩn của thế giới và cũng là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất cả nước. Văn hóa TP. HCM có những đặc điểm riêng được quy định bởi đặc thù về vị trí địa lý và xã hội không chỉ là cửa ngõ giao lưu kinh tế mà còn là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền, các khu vực và các nước trên thế giới. Nơi đây với nhiều nét đặc trưng gắn với lịch sử, điều kiện kinh tế - văn hóa, tập quán, dân cư... được hình thành từ chính vùng đất giàu truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. TP. HCM sẽ dần hình thành một Không gian văn hóa mang tên Hồ Chí Minh với những đặc điểm, tính chất, giá trị riêng, gắn liền với các đặc điểm, tính chất, giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của người dân thành phố mang tên Bác. Không gian ấy trở thành tài sản tinh thần, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hoá, có tầm chiến lược trong tổng thể phát triển TP. HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Để lan toả và thu hút được sự tham gia đông đảo của cả hệ thống chính trị vào quá trình xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh thì cần có định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền TP. HCM, các tổ chức chính trị, xã hội và sự chung sức, đồng lòng của thế hệ thanh niên ham học hỏi, sáng tạo, luôn tiên phong xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ. Với trái tim đầy nhiệt huyết, vinh dự của những thanh niên sinh sống, học tập và làm việc tại

Abstract - Ho Chi Minh City (HCMC) is honored to be named after President Ho Chi Minh. It is an honor, pride and responsibility for the Party Committee, the government and the people of HCMC in building the Ho Chi Minh Cultural Space in this City. From there, HCMC needs the united efforts, consensus of all classes of people, political and social organizations, especially the young generation playing a leading role. The young generation is the future owner of the country, wearing the blue volunteer shirts, living and dedicating themselves to the Fatherland. With the youth's energy, determination and aspiration, building the Ho Chi Minh Cultural Space here will make that cultural beauty penetrate deeper into the City's people, and build a civilized, modern, and affectionate city.

Key words - Youth; dedication; construction; Ho Chi Minh Cultural Space

TP. HCM, nơi địa phương duy nhất của cả nước được mang tên Người, sẽ luôn cống hiến, phấn đấu, đi theo lý tưởng sống, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nét đẹp Không gian văn hoá Hồ Chí Minh, đóng góp cho sự phát triển chung của TP. HCM và đất nước.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”

Không gian văn hoá là môi trường tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với một không gian, thời gian, vùng lãnh thổ hay một cộng đồng người cụ thể nào đó. “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” là một khu vực địa lý, dân cư cụ thể mà ở đó chứa đựng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là “không gian văn hóa mang đậm những đặc trưng tính cách, tình cảm, hồn cốt của con người TP. HCM mà ở đó, văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu, để bất cứ ai khi đến thành phố sẽ cảm nhận được đây là Thành phố vinh dự được mang tên Bác kính yêu” [1].

Xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TP. HCM gắn với xây dựng môi trường văn hoá, con người văn hoá, thiết chế văn hoá, đời sống văn hoá với mục tiêu hướng đến nhu cầu thụ hưởng của nhân dân, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững. qua đó, giúp nâng cao đời sống tinh thần và góp phần tích cực vào việc xây dựng TP. HCM có chất lượng, sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và con người TP. HCM được thụ hưởng các giá trị văn hoá một cách tương xứng.

¹ Tân Phước Khanh B Primary School, Tân Uyên City, Bình Dương Province, Vietnam (Nguyen Thi Ngoc Mai)

2.2. Thực trạng xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TP. HCM

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng: “Phát triển văn hoá – xã hội, đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững; Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu, nền tảng xã hội cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Hình thành không gian văn hoá Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác” [2]. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung, đặc biệt quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố, tạo không khí phấn khởi trong thi đua xây dựng TP. HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Theo thống kê có 2.906 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, khu nhà trọ, chung cư. Các đơn vị đã tổ chức 2.009 hội nghị, hội thi, chương trình nghệ thuật; vận động sáng tác 1.365 tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức 22.994 triển lãm ảnh, trưng bày, giới thiệu sách về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh [3]

Hiện nay, Thành phố có khoảng 2,9 triệu thanh niên, chiếm hơn 30% dân số của TP. HCM [4] Đây vừa là lực lượng trẻ, khỏe, giàu năng lượng đầy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại cơ sở, đồng thời góp phần thực hiện thâm sâu hơn nữa vào người dân thành phố và trở thành nguồn sức mạnh đặc trưng của nhân dân, cộng đồng tại Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, đặt niềm tin vào sức mạnh của thanh niên, Bác đã viết thư dặn dò: “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” [5]. Thanh niên là “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực” [6]. Họ là lực lượng đông đảo nhất, hùng hậu nhất, hăng hái, dũng cảm, gánh vác những công việc khó khăn, vất vả “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển đất nước.

Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, lịch sử Đoàn; phát huy trang cộng đồng “Tuổi trẻ TP. HCM học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Hồ Chí Minh với pháp luật”; triển khai thực hiện Không gian văn hoá Hồ Chí Minh; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”, “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”. Tổ chức định kỳ về sinh hoạt, thảo luận về các tác phẩm viết về Bác Hồ. Thực hiện “Nhật ký điện tử Thanh niên làm theo lời Bác” trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Triển khai đợt sinh hoạt

chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lễ sống thanh niên”. Ngoài ra còn tổ chức các đợt sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các ngày kỷ niệm tôn vinh các tấm gương anh hùng cách mạng, được tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống, văn hoá Thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, TP. HCM hình thành và phát triển. Nhiều hoạt động tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM” [7] góp phần ghi nhận, đánh giá sự đóng góp của thế hệ trẻ đồng thời truyền năng lực tích cực, cần sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng Không gian văn hoá và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thanh niên TP. HCM thực hiện cống hiến và xây dựng nét đẹp Không gian văn hoá Hồ Chí Minh

Mảnh đất Sài Gòn là nơi đã lưu giữ nhiều di tích, dấu ấn cùng với những tài liệu, thông tin, kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chi tiết, đầy đủ và dễ tiếp cận, phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị văn hóa Việt Nam, cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng chính nơi đây, cách đây hơn 110 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, từ bến cảng Nhà Rồng rời quê hương trên con tàu Amiral Latouche Tréville. Với ý chí kiên cường và tình yêu quê hương, đất nước, hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, người dân nơi đây luôn đời đời nhớ ơn công lao trời biển của Bác với Tổ quốc, với dân tộc. Mặc dù, Bác đã mãi đi xa nhưng hình ảnh giản dị, những câu chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác. “TP. HCM, ngôi ngôi rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ. Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác” [8]. Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tất cả tình thương yêu cho dân tộc Việt Nam. Người không màng danh lợi cá nhân, dón hết tâm lực, trí tuệ suốt đời chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, cho nền độc lập của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Mong muốn của Người là hướng con người đến những giá trị tiến bộ, nhân văn, dân chủ, đoàn kết góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho người dân phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, rèn luyện ý thức và sống trách nhiệm với cá nhân, cộng đồng, xã hội. Tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức của người dân TP. HCM nói riêng và toàn dân tộc ta nói chung. Qua đó, bên cạnh việc tích lũy được những tri thức cần thiết cho bản thân, mà mỗi người còn có cơ hội hiểu rõ hơn về con người, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học, tự học và học tập suốt đời để phát triển bản thân, góp phần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với thế hệ trẻ ngày nay cần phát động chia sẻ, lan tỏa rộng rãi và đầy mạnh hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người trở nên gần gũi và thân quen; chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 33-NQ/TW là “*Chăm lo xây dựng*

con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc...” [9]. “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội” [6]. Với sức trẻ, thế hệ thanh niên TP. HCM luôn tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng Thành phố, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, luôn chấp hành pháp luật. Phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội; khẳng định bản lĩnh, ý chí; tích cực hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đồng thời, Đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị cần giữ vai trò nòng cốt, định hướng cách thực hiện và từng bước xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng nội dung thống nhất nhận thức và xây dựng con người TP. HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Để lan tỏa điều đó, sức trẻ cống hiến và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được rộng rãi hơn nữa, tạo nên hồn cốt sức mạnh trong con người Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:

- *Thứ nhất*, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam; đồng thời với lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão. Cần tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến hết mình vì đó là lẽ sống của thanh niên; tiếp tục động viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tạo môi trường thuận lợi để thế hệ ấy được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với thông điệp “Thế hệ mới – Thích ứng – Kết nối và Chia sẻ”.

- *Thứ hai*, xây dựng con người hướng đến giá trị chân – thiện – mỹ: luôn biết hướng thiện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh thì xã hội mới công bằng, hạnh phúc, kiến tạo niềm tin, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước luôn kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng, hình thành” tạo điều kiện thanh niên được lan tỏa năng lượng tích cực, giao lưu, tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ mới và đón đầu xu hướng thời đại.ành các giá trị mới của con người và gia đình đó là sự kế thừa quá khứ, tạo dựng hiện tại, tiến tới tương lai thực hiện xây dựng hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực thanh niên Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Định hướng, tuyên truyền, giáo dục để lớp trẻ luôn ý thức tự học tập, tự rèn luyện để trở thành người có trách nhiệm, tự tôn, tự trọng, tự hào, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thực hiện đầy mạnh cuộc vận động “học tập suốt đời”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh” ... khuyến khích xây dựng xã hội học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn, tay nghề, thực hành ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên.

- *Thứ ba*, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và ý chí khát vọng vươn lên; phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nâng cao thể lực, tâm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục đức thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống; lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, văn hóa mới. Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Tiếp tục tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

- *Thứ tư*, xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, tận tụy, gương mẫu, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xung kích tham gia cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, phục hồi kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và vận động người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường... Ngoài ra, mỗi địa phương đồng hành, hỗ trợ thanh niên triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, phát huy vai trò thanh niên làm kinh tế giỏi, nhân rộng mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương, tạo việc làm ổn định đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- *Thứ năm*, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người TP. HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình với các hoạt động cụ thể như tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên không gian mạng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với nhiều hình thức.

- *Thứ sáu*, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào tham gia sáng tác, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, xây dựng nhân cách, lối sống văn hoá con người đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp thuần phong mỹ tục, đẩy mạnh sự kết nối cộng đồng chung tay bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội trong thế hệ trẻ. Bên

canh đó, xây dựng văn hoá đọc, văn hoá thưởng thức đối với thanh thiếu nhi góp phần định hướng giá trị sống được gắn với các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tổ chức các hoạt động giới thiệu, sinh hoạt về các tác phẩm viết về Bác Hồ gắn với phát huy “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” của đơn vị, địa phương. Tăng cường các hoạt động góp phần khôi phục, giữ gìn và phát triển các loại hình văn hoá dân tộc tạo sức lan toả rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và xã hội.

TP. HCM là một cửa ngõ lớn của Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm văn hóa lớn với những nét đặc sắc riêng, có sự giao thoa và hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa, nghệ thuật trên thế giới. Văn hóa ấy đã bắt kịp và hòa mình vào dòng chảy chung nền văn minh của nhân loại. Đây cũng chính là chiếc cầu nối gắn gũi nhất, phương tiện quảng bá sức mạnh, vị thế, hình ảnh dân tộc đến với bạn bè thế giới. Hơn thế nữa, thế hệ trẻ càng phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mọi người từ khắp nơi trên đất nước được về thăm lại một vùng đất anh hùng với truyền thống kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công xuất sắc, nơi được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ đã được Đảng và Nhà nước đặt biệt quan tâm sâu sắc và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại mới như Chương trình phát triển thanh niên TP. HCM 2023-2030 [10].

3. Kết luận

Mang trên mình sắc xanh của màu áo thanh niên, thanh niên TP. HCM nói riêng và thế hệ trẻ trên cả nước nói chung tự hào biết bao về truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc và càng tự hào hơn nữa khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, Đảng góp một phần sức nhỏ chung tay bảo vệ và xây dựng nét đẹp ấy. Đề từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển của các thế hệ, “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” [11]. Đồng thời, “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam” kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất” [12]. Giữ gìn nguyên vẹn và đầy đủ các giá trị văn hóa, đồng thời khai thác và phát huy những tinh hoa văn hóa để lại nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bồi đắp và tôn vinh truyền thống yêu nước, truyền thống lao động sáng tạo của dân tộc; khơi dậy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ

người Việt Nam. Xây dựng Thành phố thành trung tâm lớn về văn hoá, có sức lan toả rộng lớn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả nước “*Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh*”

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Cuong, “Towards “Ho Chi Minh cultural space””, *Electronic People's Army Newspaper*, June 6, 2021. [Online]. Available: <https://hcm.qdnd.vn/van-hoa-the-thao/huong-toi-khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh-487052> [Accessed: May 7, 2024].
- [2] The Central Committee of the Communist Party of Vietnam, “Documents of the 11th Delegate Congress of the Ho Chi Minh Party Committee Term 2020-2025”, 2021, p. 308.
- [3] H. Phuong, “Ho Chi Minh City built more than 2,900 models of Ho Chi Minh cultural space”, *tuoitre.vn*, June 5, 2023. [Online]. Available: <https://tuoitre.vn/tp-hcm-xay-dung-hon-2-900-mo-hinh-khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh-20230605123854894.htm> [Accessed: May 18, 2024].
- [4] T. Huong, “Many movement activities of Ho Chi Minh City youth have made a strong impression on society”, *baomoi.com*, June 6, 2024. [Online]. Available: <https://baomoi.com/nhieu-hoat-dong-phong-trao-cua-thanh-nien-tphcm-da-tao-dau-an-manh-me-trong-xa-hoi-c49839844.epi>. [Accessed: May 18, 2024].
- [5] L. H. Mai, “Instructions in Uncle Ho's will to the Youth”, *tienphong.vn*, August 22, 2014. [Online]. Available: <https://tienphong.vn/loi-dan-do-trong-di-chuc-cua-bac-ho-doi-voi-thanh-nien-post714773.tpo> [Accessed: May 5, 2024].
- [6] Central Executive Committee, “*Seventh Conference of the Party Central Committee (Term X) On Strengthening the Party's leadership over youth work in the period of promoting public works industrialization and modernization*”, Resolution No.25-NQ/TW, 2008.
- [7] Ho Chi Minh Communist Youth Union, “Action program to implement congress resolution No. 06-CTHD/TĐTN-VP dated February 15, 2023”, 2023.
- [8] V. B. Cao, “Musician Cao Viet Bach and The Song from the City Named after a Person”, *plo.vn*, July 2, 2023. [Online]. Available: <https://plo.vn/nhac-si-cao-viet-bach-va-ca-khuc-tieng-hat-tu-thanh-pho-mang-ten-nguoi-post740435.html>. [Accessed: April 23, 2024].
- [9] Central Executive Committee, “*Building and developing Vietnamese culture and Vietnamese people to meet the requirements of sustainable development of the country*”, Resolution No. 33-NQ/TW, 2014.
- [10] C. Thien, “Decision No.822/QĐ-UBND on Promulgating the Ho Chi Minh City Youth Development Program for the period 2023-2030”, *congbao.hochiminhcity.gov.vn*, March 29, 2023. [Online]. Available: <http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-tong-hop/uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ban-hanh-quet-%C4%91inh-so-822-q%C4%91-ubnd-ve-ban-hanh-chuong-trinh-phat-trien-thanh-nien-thanh-pho-ho-chi-minh-giai-%C4%91oan-2023-2030> [Accessed: May 19, 2024].
- [11] N. P. Trong, “Giving Speech at the National Cultural Conference Implementing the Resolution of the Party's 13th National Delegate Congress on November 24, 2021”, *moit.gov.vn*, November 24, 2021. [Online]. Available: <https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-van-hoa-toan-quo.html> [Accessed: April 23, 2024].
- [12] Communist Party of Vietnam, *Documents of the 13th National Delegate Congress-volume 1*, National political Truth Publisher, 2021.